

สรุปข่าว สธ. ประจำวันที่ 7 สิงหาคม 2561

สำนักสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

โทร 0 2590 1311-3 โทรสาร 0 2590 1320 เว็บไซต์ <http://pr.moph.go.th/iprg/>



Mastery

เป็นนายตนเอง



Originality

สร้างสรรค์สิ่งใหม่



People Centered

ใส่ใจประชาชน



Humility

ถ่อมตน อ่อนน้อม

สื่อ	ประเด็นข่าว
สำนักข่าวไทย	<p>ถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระราชินีใน ร.9</p> <p>-เสนอข่าว พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลีฯ เสด็จไปทรงเป็นประธานในพิธีถวายพระพรชัยมงคล และเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 ส.ค. 2561 ที่อาคารโพธิญาณมหาวิชชาลัยพุทธมณฑล อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม จัดโดยมูลนิธิพัฒนาสถานีนอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี โดยมี นพ.ธเรศ กรัษนัย-รวิวงษ์ รองปลัด สธ. ประธานกรรมการมูลนิธิพัฒนาสถานีนอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี และคณะกรรมการจัดงาน ข้าราชการ ประชาชน เฝ้ารับเสด็จ</p>
มติชน	<p>ปลัดสธ.คนใหม่</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รมว.สธ. กล่าวถึงความคืบหน้าการคัดเลือกปลัด สธ.คนใหม่ ว่า คาดว่าในการประชุมกรม.วันที่ 7 ส.ค. จะประกาศชื่อได้ โดยได้ โดยยึดหลักคนที่เหมาะสมที่สุด ที่สำคัญต้องซื่อสัตย์ ใฝ่เรียน ใฝ่รู้รอบรู้ รอบรู้ขอบเขต มีประสบการณ์สูง เป็นคนกล้าตัดสินใจ</p>
สำนักข่าวไทยทีวีช่อง 9	<p>สปสช.เพิ่มสิทธิประโยชน์แผนไทย</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รมว.สธ. ในฐานะประธานบอร์ด สปสช. กล่าวว่า บอร์ด สปสช. เห็นชอบร่างประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติฉบับใหม่ ที่ถูกปรับให้ทันต่อสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงและเพื่อให้ประชาชนมีสิทธิรับบริการการแพทย์แผนไทยในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติอย่างครอบคลุม และมีคุณภาพมาตรฐาน ซึ่งนอกจากการตรวจวินิจฉัยโรค บำบัด รักษา และฟื้นฟูสมรรถภาพ โดยใช้ยาจากสมุนไพรและยาแผนไทยแล้ว ยังครอบคลุมบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค ทั้งการให้ความรู้ การปรับพฤติกรรมสุขภาพ บุคคลด้วยการใช้ยาสมุนไพร ยาแผนไทยหรือกรรมวิธีการแพทย์แผนไทยที่มีการใช้อย่างแพร่หลาย พร้อมทั้งขยายการรับบริการ ให้รวมถึงกรณีที่หน่วยบริการจัดบริการไปดูแลที่บ้านและในชุมชน และเปิดกว้างสำหรับบริการการแพทย์แผนไทยอื่นๆ ในอนาคตตามที่บอร์ด สปสช.กำหนด นอกจากนี้ ประกาศฯ ฉบับใหม่ ยังระบุสิทธิหญิงตั้งครรภ์ ทั้งการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค บำบัด รักษา และฟื้นฟูสมรรถภาพมารดาก่อนคลอด หลังคลอด ช่วยให้หญิงตั้งครรภ์ได้รับการดูแลตามวิถีแพทย์แผนไทยเพื่อให้มีสุขภาพที่ดี</p>
มติชน	<p>-เสนอบทความ นพ.พินิจ ธีรรัฐโชติ ประธานคณะทำงานพัฒนาประเภทและขอบเขตบริการสาธารณสุข ด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ในบอร์ด สปสช. เปิดเผยว่า สปสช.เตรียมออกหลักเกณฑ์การดำเนินงานและการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2562 และหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการรับค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุขของหน่วยบริการ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 2561 เป็นต้นไป ซึ่งครอบคลุมบริการการแพทย์แผนไทย โดยจะจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมจากบริการผู้ป่วยนอก เป็นค่าใช้จ่ายบริการการแพทย์แผนไทยในอัตราเหมาจ่าย 11.61 บาทต่อหัวประชากร โดยมีการยกเว้นประกาศ เรื่อง ประเภทและขอบเขตของบริการสาธารณสุขด้านการแพทย์แผนไทย พ.ศ.2561 อีก 1 ฉบับ ประกอบด้วย 1.บริการตรวจและวินิจฉัยโรค 2.บริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค ทั้งการสร้างเสริมสุขภาพมารดา ก่อนคลอด การให้ความรู้และหรือการปรับพฤติกรรมสุขภาพบุคคลด้วยการแพทย์แผนไทย การให้ยาจากสมุนไพร ยาแผนไทย หรือกรรมวิธีการแพทย์แผนไทย 3.บริการบำบัด รักษา และฟื้นฟูสุขภาพ ได้แก่ การรักษาด้วยยาจากสมุนไพรหรือยาแผนไทย การฟื้นฟูสุขภาพผู้ป่วยและมารดาหลังคลอด การบริการด้วยกรรมวิธีการแพทย์แผนไทย และ 4.บริการอื่นใดที่ตกก.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติกำหนด คาดว่าจะมีผลบังคับเร็ว ๆ นี้</p>
ไทยโพสต์ มติชน ผจก.ออนไลน์	<p>โรคพิษสุนัขบ้า</p> <p>-เสนอข่าว นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า มีรายงานเด็กชายชาวพม่าอายุ 2 ขวบ เสียชีวิตจากโรคพิษสุนัขบ้า สอบสวนโรคพบว่าถูกสุนัขที่มีเจ้าของกัด แต่สุนัขไม่มีประวัติการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษ</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
สปริงนิวส์	<p>สุนัขบ้า และไม่ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันหลังจากทำแผลที่คลินิกแห่งหนึ่ง โดยประมาณ 1 เดือนหลังถูกกัดได้เข้ารับการรักษาที่รพ.ด้วยอาการคล้ายโรคพิษสุนัขบ้า คือ มีไข้ คับบริเวณแผลที่ถูกกัด ชักเกร็ง ผวาเป็นพัก ๆ และเสียชีวิตในที่สุด ที่น่าห่วงคือ บิดาของเด็กเชื่อว่าเมื่อรับประทานอวัยวะของสัตว์ที่มาทำร้ายแล้วจะไม่เกิดโรค จึงฆ่าและชิ้นส่วนอวัยวะของสุนัขมารับประทานทั้งครอบครัว ขอย้ำว่าเป็นความเชื่อที่ไม่ถูกต้อง รวมถึงความเชื่อ เช่น โรคพิษสุนัขบ้าสามารถรักษาให้หายได้ การใช้สมุนไพรพอกหรือใช้รองเท้าตบแผล รวมถึงแผลที่ถูกสัตว์เลียกัด ข่วนไม่มีเลือดออกไม่เกิดโรค เป็นต้น กรมฯ ได้สั่งการให้หน่วยงานในพื้นที่สื่อสารความเสี่ยงเกี่ยวกับความรู้ ความเข้าใจและความเชื่อที่ถูกต้องของโรคพิษสุนัขบ้าแก่ประชาชนในชุมชน เร่งค้นหา ติดตามผู้สัมผัสโรคให้เข้ารับบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า พร้อมร่วมกับปศุสัตว์ในพื้นที่ฉีดวัคซีนให้แก่สัตว์เลี้ยง ตลอดจนสัตว์จรจัดในระยะรัศมี 5 กิโลเมตรรอบชุมชน</p>
เดลินิวส์ ไทยโพสต์ ทีวีช่องNBT	<p>นมแม่</p> <p>-เสนอข่าว นพ.วชิระ เพ็งจันทร์ อธิบดีกรมอนามัย กล่าวในการแถลงข่าวรณรงค์ส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่และสัปดาห์นมแม่โลก ภายใต้แนวคิด “นมแม่ รากฐานแห่งชีวิต” ว่า จากตัวเลขของสำนักงานสถิติแห่งชาติ ที่ทำร่วมกับองค์การยูนิเซฟ และสธ. พบว่าคนไทยเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียวจนถึง 6 เดือน เพียง 5% เมื่อ 5 ปีที่แล้วเพิ่มขึ้นเป็น 12% และ 2 ปีที่แล้วเพิ่มขึ้นเป็น 23% ซึ่งต่ำที่สุดเมื่อเทียบกับทั่วโลก ได้ตั้งเป้าเพิ่มอัตราการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียว 6 เดือน ให้ได้ 50% ภายในปี 2568 โดยการทำเรื่องการ “ปกป้อง สนับสนุน ส่งเสริม” ขณะนี้มีกฎหมายลูก 10 ฉบับ ภายในวันที่ 20 ส.ค. จะทำความเข้าใจกับผู้ประกอบการอีกครั้ง รวมทั้งจะมีการจัดสภาพแวดล้อมเอื้ออำนวยให้ได้เลี้ยงลูกด้วยนมแม่ เช่น จัดมุมนมแม่ และมาตรการส่งเสริมคือการเข้าถึงบริการฝากครรภ์เร็วไม่เกิน 12 สัปดาห์ ส่งเสริมให้หญิงไทยได้วิตามินโฟเลต ธาตุเหล็ก ให้พ่อเข้าไปในห้องคลอด ให้นำเด็กมากินนมแม่ภายใน 1 ชั่วโมงหลังคลอด เป็นต้น</p> <p>-พญ.อัมพร เบญจพลพิทักษ์ รองอธิบดีกรมอนามัย กล่าว หากบริษัทมีการจัดมุมนมแม่ในที่ทำงาน สถานประกอบการจะมีตัวเลือกในการรับพนักงานที่มีคุณภาพมากขึ้น เพราะผู้หญิงจะเลือกเข้าไปทำงานที่มีกรดูแลคุณภาพชีวิตที่ดี สำหรับพ.ร.บ.นมผง จากการลงพื้นที่ตรวจร้านค้าส่วนใหญ่รู้กฎหมายว่ามีผลบังคับใช้แล้ว นมทารกหรือต่ำกว่า 1 ปีไม่มีการลดแลก แจกแถม และแยกนมสำหรับเด็กเล็กที่มีการโปรโมทออกไปต่างหาก</p> <p>-ด้าน DR.RENU GARG ผู้แทนองค์การอนามัยโลกประจำประเทศไทย กล่าวชื่นชมรัฐบาลไทยที่ให้ความสำคัญกับการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ โดยออก พ.ร.บ.โค้ด มิลค์ ขึ้นมากำกับ ซึ่งจะช่วยส่งเสริมให้เกิดการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียว 6 เดือนเพิ่มขึ้นได้</p> <p>-นายกิตติพงษ์ เหล่านิพนธ์ รองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เปิดเผยว่า ขณะนี้การคลั่งอยู่ระหว่างการออกมาตรการลดหย่อนภาษีสำหรับบริษัทหรือออฟฟิศที่ทำห้องแม่ให้นมลูก ซึ่งจะช่วยให้นายจ้างเข้าร่วมโครงการมากขึ้น ส่วนการขยายวันลาคลอดเป็น 6 เดือนยังเป็นเรื่องยาก แต่ขณะนี้มีการขยายจาก 90 วัน เป็น 98 วัน ซึ่งจะนับวันที่ต้องไปตรวจครรภ์ด้วย</p>
สำนักข่าวไทย	<p>อุทกภัย</p> <p>-เสนอข่าว นพ.เจษฎา โชคดำรงสุข ปลัด สธ. กล่าวว่า ขณะนี้ ประเทศไทยยังมีฝนตกหนักในหลายพื้นที่ ได้สั่งการให้สสจ.ในพื้นที่น้ำท่วมรวมทั้งจังหวัดที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษ 9 จังหวัด ได้แก่ กาญจนบุรี เพชรบุรี ราชบุรี ชัยภูมิ บึงกาฬ นครพนม สกลนคร มุกดาหาร ยโสธร เฝ้าระวังและเตรียมการรับมือกับน้ำท่วมพ. จัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ให้บริการประชาชนต่อเนื่องจนกว่าสถานการณ์จะเข้าสู่ภาวะปกติ ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ประชาชนในการป้องกันโรคและอันตรายที่อาจเกิดขึ้นจากฝนตกและน้ำท่วม ส่วนกลางได้สำรองยาและเวชภัณฑ์เพื่อให้การสนับสนุนจังหวัด 2 แส่นชุด สำหรับโรคที่พบบ่อยช่วงน้ำท่วม เช่น ไข้หวัด ตาแดง โรคอุจจาระร่วง อาหารเป็นพิษ โรคฉี่หนู หากเจ็บป่วยฉุกเฉิน โทร 1669 ตลอด 24 ชม.</p> <p>นพ.ประภาส จิตตาศิรินุวัตร รองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กล่าวว่า กรมฯ ได้กำชับให้กองวิศวกรรม การแพทย์, กองแบบแผน และ สบส. เขต 1-12 เตรียมพร้อมทีมวิศวกรฉุกเฉินเข้าช่วยเหลือสถานพยาบาลและหน่วยงานในสังกัดที่อาจได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ฝนตกหนักตลอด 24 ชม.</p> <p>ข่าวสด</p> <p>-เสนอข่าว นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค แนะนำวิธีป้องกันโรคและภัยสุขภาพที่มากับน้ำท่วม 1.อย่าทิ้งขยะทุกชนิด หรือขับถ่ายของเสียลงน้ำท่วมขัง 2.อย่าปล่อยให้เด็กเล็กลงเล่นน้ำโดยลำพัง 3.หากน้ำท่วมขังกระเด็นเข้าตาให้ใช้น้ำสะอาดล้างเพื่อป้องกันโรคตาแดง 4.รับประทานอาหารที่ปรุงสุก 5.หากจำเป็นต้องเดินลุยน้ำเป็นเวลานาน ควรใส่รองเท้าบูททุกครั้ง</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
สำนักข่าวไทย	<p>สัญญาณเตือนฆ่าตัวตาย</p> <p>-เสนอข่าว น.ต. นพ.บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต กล่าวถึงกรณีการฆ่าตัวตาย ว่า ประเทศไทยมีผู้พยายามทำร้ายตัวเองหรือฆ่าตัวตาย ประมาณร้อยละ 0.1 ของผู้ที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไป หรือปีละประมาณ 53,000 คน สัญญาณเตือนของผู้ที่มีความเสี่ยงเช่น ประสบปัญหาชีวิต-สูญเสียคนรัก-เก็บตัว หากพบต้องรีบพูดคุยช่วยเหลือ อย่าปล่อยให้ยู่คนเดียว สำหรับสื่อมวลชนและคนทั่วไปหากมีคลิปเกี่ยวกับการฆ่าตัวตาย ไม่ควรแชร์หรือเผยแพร่อย่างเด็ดขาด เพื่อเป็นการรักษาสติของบุคคล และป้องกันการเลียนแบบการฆ่าตัวตาย</p>
สำนักข่าวไทย สยามรัฐ	<p>ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเถื่อน</p> <p>-เสนอข่าว นพ.พูลลาภ ฉันทวิจิตรวงศ์ รองเลขาธิการ ออย. กล่าวว่า ออย.ได้รับการร้องเรียนจากผู้บริโภคให้ตรวจสอบผลิตภัณฑ์เสริมอาหารชื่อ “BABY FACE PLUS+” ขายผ่านสื่ออินสตราแกรม พบอ้างสรรพคุณสูง ช่วยรักษาสิ่ว รวมทั้งชื่อผลิตภัณฑ์-ชื่อบริษัทผู้ผลิตที่ระบุบนฉลากไม่ตรงฐานข้อมูล ถือเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมาย ได้สั่งระงับการโฆษณาแล้ว และขอเตือนประชาชนอย่าหลงเชื่อซื้อผลิตภัณฑ์ดังกล่าวมาใช้โดยเด็ดขาด นอกจากจะเสียเงินโดยไม่มีความจำเป็น ยังเสี่ยงต่อการติดเชื้อถึงขั้นเสียชีวิต</p>
ข่าวสด	<p>คัลยกรรมเสริมความงาม</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ธงชัย กิริติหัตถยากร รองอธิบดีกรม สบส. กล่าวว่า การคัลยกรรมเสริมความงามที่เป็นการเดินทางไปรับบริการนอกประเทศ หากเกิดผลกระทบ การเยียวยาความเสียหายหรือการฟ้องร้องดำเนินคดีจะทำได้ยาก เพราะ พ.ร.บ.สถานพยาบาล พ.ศ.2541 ไม่ครอบคลุมถึงสถานพยาบาลนอกประเทศ ขอแนะนำประชาชนให้เลือกใช้บริการจากสถานพยาบาลในประเทศ เนื่องจากมีกฎหมายควบคุม กำกับ ดูแล มาตรฐานของสถานพยาบาล ทั้งด้านสถานที่ บุคลากร การบริการ และการโฆษณา ทำให้มั่นใจได้ว่าจะได้รับบริการที่มีคุณภาพ มาตรฐานและเป็นธรรม ส่วนกรณีบุคคลหรือเอเยนซี่ โฆษณาหรือประกาศเชิญชวนไปรับบริการคัลยกรรม หากเข้าข่ายเป็นเท็จ โฉ่อดเกินจริง จะเข้าข่ายความผิดเช่นกัน</p>
กรุงเทพธุรกิจ	<p>กองทุนวิจัยเทคโนโลยีทางการแพทย์</p> <p>-เสนอข่าว ศ.นพ.อุดม คชินทร รรมว.ศธ. กล่าวว่า สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ และกองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม โดยกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ร่วมลงเงินหน่วยงานละ 20 ล้านบาท จัดตั้งกองทุน TMTE FUND (THAILAND MED TECH EXCELLENCE FUND) สนับสนุนบริษัทเอกชนพัฒนาเทคโนโลยีการแพทย์สู่เชิงพาณิชย์ โดยมีเกณฑ์พิจารณาจากระดับความพร้อมด้านเทคโนโลยี ด้านการตลาด จนถึงความพร้อมด้านการผลิตสู่เชิงพาณิชย์ ตั้งเป้าปีแรก 50 ราย</p>
ข่าวสด	<p>ไวรัสตับอักเสบ</p> <p>-เสนอข่าว ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ ราชบัณฑิต สำนักวิทยาศาสตร์ราชบัณฑิตยสถาน และเมธีวิจัยอาวุโส สกว. กล่าวว่า ประเทศไทยขณะนี้ผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสตับอักเสบ บี ประมาณ 2 ล้านคน การตรวจวินิจฉัยต้องใช้เงินจำนวนมากและกลุ่มเป้าหมายเป็นผู้ที่มีอายุเกิน 30 ปีขึ้นไป การตรวจคัดกรองหาไวรัสตับอักเสบ บี ในผู้ที่มีอายุเกิน 30 ปีต้องเริ่มขึ้นตั้งแต่วันนี้ เพื่อที่จะเข้าสู่กระบวนการรักษาก่อนที่จะลุกลามเป็นโรคตับแข็งหรือมะเร็งตับ ขณะที่ไวรัสตับอักเสบ ซี ปัจจุบันมีผู้ติดเชื้อประมาณ 7 แสนราย ส่วนใหญ่จะไม่มีอาการ การตรวจวินิจฉัยจึงมีความจำเป็นในการค้นหาผู้ป่วยเพื่อเข้าสู่การรักษาและลดการแพร่กระจายของโรค จากการศึกษาของศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิก คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พบว่าผู้ที่ติดเชื้อไวรัสตับอักเสบ ซี ไปแล้วส่วนใหญ่จะเป็นผู้ที่เกิดก่อนปี พ.ศ.2526 หรือผู้ที่มีอายุเกิน 35 ปี ดังนั้น เป้าหมายในการตรวจกรองหาไวรัสตับอักเสบ ซี จึงเป็นผู้ที่มีอายุเกิน 35 ปีขึ้นไปทุกราย</p>



fanmoph



pr_moph



ministry_of_public_health



moph channel



clubhealthch